

BÁO CÁO**Quý I/2018 về tình hình thực hiện
Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ**

Căn cứ Công văn số 412/SKHĐT-DN, ngày 12/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc “*Báo cáo Quý I/2018 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ*”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Trên tinh thần Kế hoạch số 874/KH-UBND, ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “*Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bến Tre năm 2017, định hướng đến năm 2020*”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Đoàn cơ sở tiếp tục thực hiện các nội dung theo tinh thần công văn số 2634-CV/TĐTN-ĐKTHTN về việc “*Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bến Tre năm 2017, định hướng đến năm 2020*”.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Đoàn cơ sở tuyên truyền có hiệu quả các giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính sâu rộng đến toàn thể đoàn viên, hội viên, thanh niên, người dân và doanh nghiệp, nhất là ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và phát huy hiệu quả các dịch vụ thủ tục hành chính trực tuyến. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện cải cách hành chính cũng như thông tin, tuyên truyền, vận động đến đoàn viên, hội viên, thanh niên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia phản biện, góp ý và mở rộng các kênh tiếp nhận các sáng kiến, ý kiến phản biện, góp ý của người dân và doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Song song đó, Đoàn các cấp thường xuyên tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể hóa thực hiện tốt Chương trình số 10/TU của Tỉnh ủy về “*Đông Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre*”; tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, hội viên, thanh niên và người dân có quyết tâm, ý tưởng, kế hoạch sản xuất, kinh doanh tốt để vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên là chủ các doanh nghiệp khởi nghiệp, mô hình, dự án, ý tưởng khởi nghiệp tham gia các hoạt động giao lưu, gặp gỡ các chuyên gia, tiếp cận các nguồn quỹ, vốn hỗ trợ khởi nghiệp,... Cụ thể như: tổ chức Tọa đàm “*Khơi nguồn khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên*”, hỗ trợ 06 doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia trưng bày sản phẩm tại Tuần lễ Văn hóa – Du lịch huyện Châu Thành, tham gia Tọa đàm “*Tư duy khởi nghiệp và tiếp cận các nguồn quỹ đầu tư*”, các hội chợ triển lãm, trưng bày sản phẩm,...

Ngoài ra, trong Tháng Thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn ra quân thực hiện Ngày Thứ Bảy tình nguyện nhằm giải quyết các thủ tục hành chính, trong đó có các nội dung hỗ trợ, tư vấn, giải quyết các thủ tục cần thiết liên quan đến các vấn đề của công ty, doanh nghiệp,...

Hội Doanh nhân trẻ phát huy vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các vấn đề thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để các công ty, doanh nghiệp phát triển sản xuất. Ngày 16/3/2018, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức Họp mặt tân niên YBA Bến Tre 2018 nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động Hội trong năm qua và thống nhất những đầu việc trong năm 2018. Hội đã kết nạp thêm 12 hội viên mới, tạo điều kiện để các doanh nghiệp khởi nghiệp có dịp tiếp cận với những người đi trước, không chỉ hỗ trợ, giúp nhau khởi nghiệp mà còn tạo ra hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÍ II/2018 VỀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Nhằm thực hiện tốt các nội dung theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bến Tre năm 2017, định hướng đến năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề ra một số đầu việc thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo Đoàn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền có hiệu quả các giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính sâu rộng đến toàn thể đoàn viên, hội viên, thanh niên, người dân và doanh nghiệp.

- Vận dụng một cách hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, khuyến khích sử dụng các dịch vụ trao đổi trực tuyến; đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và nhanh chóng.

- Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp ABCD Mekong và Sàn giao dịch ý tưởng, dự án khởi nghiệp thanh thiếu nhi năm 2018; phát động Cuộc thi “*Ý tưởng, dự án khởi nghiệp các tỉnh ABCD Mekong*” năm 2018; đồng hành với Câu lạc bộ Khởi nghiệp tiên phong tỉnh Bến Tre nhằm hỗ trợ, tư vấn, giúp sức các doanh nghiệp khởi nghiệp và tạo điều kiện để triển khai các ý tưởng, dự án khởi nghiệp khả thi; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp giao lưu, học tập và chia sẻ kinh nghiệm.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ quý I/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT;
- Lãnh đạo Tỉnh đoàn;
- Ban ĐKTHTN Tỉnh đoàn;
- Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ



Nguyễn Phúc Linh